

KỶ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

các bộ, ngành tiếp tục có các giải pháp phù hợp để khắc phục. Nội dung chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội thể hiện vai trò, trách nhiệm, quyền giám sát của Quốc hội, cũng chính là sự chia sẻ, đồng hành trong quá trình, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành để tìm ra các giải pháp, các quyết sách phù hợp, đáp ứng niềm tin, mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước.

Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, trưởng ngành với tinh thần trách nhiệm cao đã trả lời đúng trọng tâm, trực tiếp vào

vấn đề được chất vấn, không né tránh, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu, đồng thời nghiêm túc lắng nghe, tiếp nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực, đưa ra được các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi cho trước mắt và lâu dài, cam kết khắc phục những tồn tại, quyết tâm tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Quốc hội hoan nghênh sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, trưởng

ngành trong trả lời chất vấn và thực hiện những điều đã cam kết trước Quốc hội, cử tri, nhân dân cả nước từ những kỳ họp trước, cũng như kỳ họp này.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của đại biểu Quốc hội, ý kiến của cử tri và nhân dân gửi đến các kỳ họp, triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp, khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm chủ chuyển biến tích cực đối với những lĩnh vực vừa được chất vấn.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, việc lựa chọn đúng và trúng vấn đề, đổi mới phương pháp chất vấn tại các

kỳ họp Quốc hội, cùng với tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao trước Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước của người chất vấn và người trả lời chất vấn đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn, bảo đảm các nội dung chất vấn hướng đúng trọng tâm. Qua đó, giúp các đại biểu Quốc hội đánh giá được kết quả thực thi nhiệm vụ của người trả lời chất vấn đối với các quyền hạn được giao.

Với tinh thần dân chủ, công khai, hoạt động chất vấn đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động của bộ máy nhà nước và người đứng đầu cơ quan nhà nước, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trên cơ sở chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội và trả lời của các thành viên Chính phủ và kết luận của từng phiên chất vấn về từng nhóm vấn đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiên cứu, chuẩn bị dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV trình Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên bế mạc kỳ họp này, làm cơ sở pháp lý trong triển khai thực hiện cũng như việc theo dõi, giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và cử tri, nhân dân cả nước.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 6/11, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đức Chính, xã Nam Bình (Kiến Xương). Cùng dự có các đồng chí: Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo huyện Kiến Xương.

Sáng ngày 6/11, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đức Chính, xã Nam Bình (Kiến Xương). Cùng dự có các đồng chí: Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo huyện Kiến Xương.

Đức Chính là thôn tiêu biểu của xã Nam Bình trong phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình an ninh chính trị trong thôn ổn định, nhiều năm qua không có tệ nạn xã hội. Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng khu dân cư văn hóa. Đời sống của người dân ngày càng cải thiện và nâng cao; tình làng nghĩa xóm và những nét đẹp văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy. Với đặc thù là thôn nội đồng, nhân dân trong thôn đã tập trung sản xuất nông nghiệp, giữ vững và phát huy thành quả trong xây dựng nông thôn mới nâng cao để nâng cao các tiêu chí tiến bộ nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Kiến Xương đã tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

* Chiều ngày 6/11, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thượng, xã An Tràng (Quỳnh Phụ). Cùng dự có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với lãnh đạo Công ty Cổ phần Dệt may Sao Mai đóng trên địa bàn thôn Thượng, xã An Tràng (Quỳnh Phụ).

Khu dân cư thôn Thượng có gần 300 hộ với gần 1.000 khẩu. Thời gian qua, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã được cán bộ và nhân dân thôn Thượng triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực. Đa số gia đình trong thôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng. Nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất trong trồng trọt, chăn nuôi và phát triển các ngành nghề dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thôn hiện có 2 cơ sở may gia công, 1 công ty dệt may tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động. Thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh việc đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, cộng đồng dân cư trong thôn đã đoàn kết trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống; xây dựng cộng đồng dân cư tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm tốt đẹp. Công tác tự quản về vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt, giữ gìn cảnh quan thôn rất tốt. Công tác tự quản về vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt, giữ gìn cảnh quan thôn rất tốt. Công tác tự quản về vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt, giữ gìn cảnh quan thôn rất tốt.

cho các tổ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện việc kiểm đếm, bàn giao mặt bằng tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghin với 2,07ha đất trị giá 7 tỷ đồng sớm hơn dự kiến, được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi thấy đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân trong thôn, trong xã không ngừng được nâng lên. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thôn Thượng cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Tràng đã đạt được trong thời gian qua đồng thời đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền xã An Tràng, khu dân cư thôn Thượng tập trung thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung cao cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong đó tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung sản xuất cây vụ đông, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt chương trình "Thấp sáng đường quê". Quan tâm công tác bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng - an ninh. Tập trung rà soát, nâng cao chất lượng các

tiêu chí nông thôn mới đã đạt được hướng tới xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Quỳnh Phụ đã tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dệt may Sao Mai đóng trên địa bàn thôn Thượng, xã An Tràng (Quỳnh Phụ). Cùng đi có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ.

Công ty Công ty Cổ phần Dệt may Sao Mai chuyên sản xuất quần áo bảo hộ xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, các nước châu Âu. Công ty hiện có 9 chuyên may, 350 lao động, thu nhập bình quân của công nhân đạt 7 triệu đồng/người/tháng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty chú trọng đầu tư, nâng cấp trang thiết bị và dây chuyền hiện đại từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường để tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Ngoài ra, cần quan tâm bảo đảm đầy đủ các quyền lợi và môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

ĐÀO QUYÊN - TIẾN ĐẠT

Tiếp tục cập nhật, ứng phó, nâng cao tinh thần chủ động với các dịch bệnh, không được lơ là, mất cảnh giác



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Sáng ngày 6/11, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Phiên họp được tổ chức trực tuyến với các địa phương. Dự họp có các đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trong ương. Dự họp tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị.

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, chưa ổn định và khó dự đoán

Đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 11,5 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 43.000 ca tử vong. Riêng tháng 10/2022, cả nước đã ghi nhận hơn 24.200 ca mắc mới, giảm 64,8% so với tháng trước. Về tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đến ngày 4/11, Việt Nam đã tiêm được 262,2 triệu liều. Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới với các biến thể mới liên tục xuất hiện hoặc tiến hóa có khả năng làm giảm hiệu quả của vắc-xin cũng như né tránh miễn dịch dẫn đến nguy cơ dịch có thể bùng phát trở lại. Hiện 2 biến thể phụ mới của Omicron gồm: XBB3, BQ.13 đã xuất hiện tại 100 quốc gia trên thế giới. Ngoài dịch Covid-19, các dịch bệnh khác như: sốt xuất huyết, đầu mùa khi... cũng đang diễn biến phức tạp cần có giải pháp chủ động ứng phó. WHO khuyến cáo các quốc gia cần tiếp tục nỗ lực, duy trì các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc bảo đảm mục tiêu tiêm vắc-xin để kiểm soát dịch bệnh. Các vắc-xin được cấp phép lưu hành hiện nay vẫn có giá trị về hiệu quả, làm giảm nguy cơ chuyển nặng với các biến thể của SARS-CoV-2.

Tiếp tục tăng cường hệ thống giám sát, năng lực điều trị, tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Sau khi nghe các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình dịch bệnh; tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị, ngoài dịch Covid-19, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung và có giải pháp chủ động phòng, chống đối với các dịch bệnh khác, không để dịch chồng dịch. Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, do đó tiếp tục tăng cường hệ thống giám sát, năng lực điều trị, tiêm vắc-xin. Bên cạnh đó, tiếp tục cập nhật, ứng phó, nâng cao tinh thần chủ động với các dịch bệnh, không được lơ là, mất cảnh giác.

Xây dựng kế hoạch tiêm vắc-xin; nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Nhấn mạnh tầm quan trọng của vắc-xin trong phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đề nghị, từ kinh nghiệm đã có cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về hiệu quả của vắc-xin. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế xây dựng kế hoạch tiêm vắc-xin với những lộ trình cụ thể. Bộ Y tế có kế hoạch cung ứng vắc-xin, không để thiếu vắc-xin tiêm cho người dân. Trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thuốc, vật tư y tế không để ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, phối hợp khắc phục mọi khó khăn; đồng thời quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện để các cơ quan truyền thông thực hiện tốt nhiệm vụ. Bộ Ngoại giao chủ động đàm phán vắc-xin phòng Covid-19 để bảo đảm nguồn vắc-xin tiêm cho người dân. Các tiểu ban tiếp tục bám sát tình hình, phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

HOANG LANH

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ. Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

Câu 11. Để bảo đảm cho thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi được hưởng cơ chế, chính sách về phổ cập giáo dục, pháp luật quy định như thế nào để thực hiện chính sách này? Trả lời: Điều 14 Nghị định số 13/2021/NĐ-CP quy định như sau: 1. Biện pháp thực hiện chính sách về phổ cập giáo dục cho thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi như sau: a) Tuyên truyền, thông tin về chính sách phổ cập giáo dục để vận động thanh niên chưa được phổ cập tích cực tham gia học tập, phổ cập giáo dục; b) Rà soát, thống kê, xây

dựng kế hoạch tổ chức phổ cập giáo dục cho thanh niên; c) Theo dõi, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện phổ cập giáo dục cho thanh niên. 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: a) Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phổ biến, tuyên truyền và vận động thanh niên, đặc biệt thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia phổ cập giáo dục; b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương và cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện

việc phổ biến, tuyên truyền, vận động, triển khai tổ chức phổ cập giáo dục cho thanh niên chưa hoàn thành phổ cập giáo dục. 3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện trung ương a) Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền, vận động thanh niên chưa hoàn thành trung học cơ sở tích cực tham gia thực hiện phổ cập giáo dục; b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp định kỳ rà soát, thống kê số lượng thanh niên chưa được phổ cập; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phổ cập giáo dục; c) Chủ động bố trí ngân sách địa phương thực hiện việc phổ

biến, tuyên truyền, triển khai các hoạt động, chương trình, kế hoạch, tổ chức phổ cập giáo dục cho thanh niên, trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo pháp luật ngân sách hiện hành. 4. Cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp a) Các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và gia đình thông tin, tuyên truyền, vận động cho thanh niên học tập, phổ cập giáo dục; b) Bổ trí cơ sở vật chất, trường lớp, giáo viên và các điều kiện bảo đảm tổ chức thực hiện phổ cập giáo dục.

5. Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện và bảo đảm quyền cho thanh niên được học tập, phổ cập giáo dục.

6. Thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi chưa được phổ cập giáo dục có nghĩa vụ tham gia học tập hoàn thành phổ cập giáo dục.

Câu 12. Cơ chế, chính sách về hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí được bảo đảm thực hiện bằng biện pháp gì? Trả lời:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 13/2021/NĐ-CP quy định biện pháp thực hiện chính sách về văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên như sau:

a) Xây dựng, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp với xu thế, nhu cầu, sở thích của thanh niên và truyền thống văn hóa, chuẩn mực đạo đức của Việt Nam; b) Lồng ghép các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao với các sự kiện, ngày lễ, ngày hội, ngày truyền thống của địa phương, cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp để khuyến khích, thu hút thanh niên tham gia.

(còn nữa) LÊ THUY (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398. Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 6/11. Thế giới: Gần 637,7 triệu người đã mắc Covid-19. Việt Nam: Số ca mắc Covid-19 mới thấp nhất trong 2 tuần qua. Thái Bình: Các cơ sở y tế không tiếp nhận thêm bệnh nhân Covid-19 mới.